

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV

Căn cứ Báo cáo số 25/BC-TTHĐND ngày 04/7/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 3 và Báo cáo số 71/BC-TTHĐND ngày 24/08/2022 của Thường trực HĐND huyện về kết quả tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XV

A. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:

I. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần:

1. Thị trấn Đắk Glei:

1.1. Cử tri A Thê – Thôn Chung Năng kiến nghị: Năm 2018 UBND huyện đã làm đường thôn từ Chung Năng ngoài vào Chung Năng trong, nhưng còn vài đoạn đường hiện chưa được vẫn chưa được bố trí kinh phí xây dựng. Cử tri đã ý kiến năm 2020, 2021 đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí hoàn thiện con đường và đã được UBND huyện tiếp thu. Tuy nhiên hiện nay gần đến mùa mưa và một số đoạn đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của bà con nhất là học sinh. Do đó đề nghị UBND huyện tiếp tục xem xét bố trí kinh phí để hoàn thiện để bà con đi lại được thuận tiện và yên tâm sản xuất.

* **Trả lời:** Về đầu tư xây dựng Đường Chung Năng ngoài đi Chung Năng trong đã được đưa vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kế hoạch vốn 1.985 triệu đồng, dự kiến đầu tư từ năm 2023.

II. Ý kiến cụ thể từng địa phương:

1. Xã Đắk Plô:

1.1. Cử tri 4/4 thôn: Đề nghị UBND huyện quan tâm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sớm có chủ trương hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh tụ huyết trùng ở đàn trâu, bò và dịch tả lợn châu phi ở đàn heo năm 2021, để nhân dân tái đàn gia súc phát triển chăn nuôi.

*** Trả lời:**

- **Đối với Dịch bệnh tụ huyết trùng ở đàn trâu, bò:** Tại thời điểm tháng 6/2021 trên địa bàn huyện có xảy ra bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò tại 02 xã: Đắk Plô

và Đăk Nhoong đã làm thiệt hại kinh tế của các hộ gia đình và ảnh hưởng đến việc phát triển đàn gia súc của huyện. Tuy nhiên, theo Quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn thì bệnh Tụ huyết trùng không thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch. Do vậy, bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò không thuộc dịch bệnh được nhà nước hỗ trợ kinh phí. Đề nghị UBND xã Đăk Plô tuyên truyền cho nhân dân biết.

- Đối với dịch tả lợn Châu Phi: Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi chưa được cấp có thẩm quyền quy định mức hỗ trợ cho năm 2021 do đó chưa có cơ sở để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn bị nhiễm bệnh bị tiêu hủy.

Tại văn bản¹ trả lời cho UBND huyện Ngọc Hồi, Sở Tài chính có nội dung: *“Trong thời gian chờ Trung ương hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1573/UBND-NNTN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2021, trong đó đã có ý kiến về mức hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hỗ trợ kinh phí cho người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chủ động nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên để triển khai thực hiện cho đến khi trung ương có qui định và hướng dẫn mới.”* Tuy nhiên, tại Văn bản số 1573/UBND-NNTN ngày 17/5/2021, UBND tỉnh chỉ nêu: *“a) Về mức hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Sau khi Trung ương có hướng dẫn, quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định”*. Do đó, đến thời điểm hiện nay chưa đủ cơ sở để UBND huyện thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do có lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy tại xã Đăk Plô. Đề nghị UBND xã Đăk Plô thực hiện giải thích, tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn biết. Trường hợp sau khi Trung ương có hướng dẫn, quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ thực hiện hỗ trợ theo quy định.

1.2. Cử tri 4/4 thôn: Đề nghị UBND huyện quan tâm kiến nghị với các cấp có thẩm quyền chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công làm đường giao thông từ ngã ba Đăk Man vào xã Đăk Plô, trước đây có hứa với cử tri là vào khởi công trong tháng 4 hoặc tháng 5/2022 đến nay vẫn chưa thấy làm. Hiện nay, nhân dân rất khó khăn trong việc đi lại và trao đổi nông sản.

*** Trả lời:** Bộ Quốc phòng đã phê duyệt dự án: Nâng cấp tuyến đường Đăk Man – Đăk Plô huyện Đăk Glei tại Quyết định số 1553/QĐ-BQP ngày 06/5/2022. Tiến độ thực hiện đang triển khai bước 2 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, sau đó sẽ triển khai một số bước tiếp theo về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nên cần một khoản thời gian nữa hoàn thiện mọi thủ tục cần thiết trước khi triển khai khởi công công trình.

2. Xã Đăk Nhoong:

¹Công văn số 3390/STC-QLNS ngày 25/8/2022 về việc mức chi hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

2.1. Cử tri A Nom, thôn Đăk Ga: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra các hộ kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp đặc biệt là kinh doanh các loại thuốc trừ cỏ, bảo vệ thực vật và phân bón và có hướng xử lý đối với các hộ kinh doanh không đúng mặt hàng đăng ký. Vì thời gian qua trên địa bàn thôn, nhiều hộ dân đã mua vật tư nông nghiệp trúng hàng giả dẫn đến việc sử dụng sản phẩm không phát huy tác dụng (phun cỏ không chết, phân bón xong vón cục).

*** Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Đoàn công tác liên ngành², phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư Nông nghiệp. Đã tổ chức kiểm tra 7 xã, thị trấn³ với tổng số: 30 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ngày 6/7/2022 Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp với UBND xã Đăk Nhoong tiến hành kiểm tra 03 hộ kinh doanh VTNN trên địa bàn xã⁴.

- Qua kiểm tra thực tế tại 01 hộ buôn bán phân bón số lượng phân không nhiều (300kg, loại phân SA 21-0-24) phân bón có nhãn sản phẩm rõ ràng đảm bảo tính hợp quy; ngày, tháng và hạn sử dụng còn đảm bảo, nhưng do chủ hộ tạp hóa bảo quản chưa đúng theo quy trình kỹ thuật do vậy phân bón bị vón cục.

- Tại 01 hộ bán thuốc BVTV (thuốc trừ cỏ hiệu Cariza 5EC), qua đối chiếu với quy định thuốc này được phép buôn bán và sử dụng, ngày tháng hạn sử dụng còn đảm bảo, nhưng do chủ hộ không có chuyên môn nên không hướng dẫn cho người dân biết cách pha chế và phun đúng yêu cầu kỹ thuật, do vậy khi phun không có hiệu quả.

- Mặc khác, 02 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp chưa đảm bảo thủ tục hồ sơ pháp lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định (chưa đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp; chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư nông nghiệp); Vì vậy, Đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu tạm dừng buôn bán VTNN và Chủ hộ cam kết với chính quyền địa phương không được kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đến khi hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh mới được phép buôn bán.

2.2. Cử tri A Nom, thôn Đăk Ga: Đề nghị UBND huyện có phương án định hướng đơn vị cụ thể chuyên cung ứng các vật tư nông nghiệp để nhân dân yên tâm mua sử dụng đầu tư cho nông nghiệp.

*** Trả lời:**

- Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, việc cung ứng vật tư nông nghiệp là theo cơ chế thị trường, nhà nước quản lý về m(phun cỏ không chết, phân bón xong vón cục)ặt chất lượng và điều kiện kinh doanh, đảm bảo theo quy định của nhà nước, Do vậy UBND huyện không thể định hướng đơn vị cụ thể nào để cung ứng vật tư nông nghiệp theo ý kiến của cử tri.

² Quyết định số 204/QĐ-UBND, ngày 10/06/2022 của UBND huyện Đăk Glei về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh Vật tư Nông nghiệp (VTNN), thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV), thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi thú y, cơ sở cam kết nhỏ lẻ ban đầu và các cơ sở sản xuất kinh doanh các loại cây trồng trên địa bàn huyện năm 2022 theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Đăk;

³ Các xã: Đăk Man, Đăk Pek, Thị trấn, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Nhoong, Đăk Choong.

⁴ 03 hộ kinh doanh: có 1 hộ kinh doanh thuốc BVTV; 01 hộ kinh doanh phân bón và thuốc BVTV và 01 hộ kinh doanh phân bón nhưng tại thời điểm kiểm tra không hoạt động.

- Để nhân dân yên tâm mua sử dụng vật tư nông nghiệp đầu tư chosản xuất. UBND huyện giới thiệu một số cơ sở kinh doanh VTNT, thuốc BVTV trên địa bàn huyện có đầy đủ chuyên môn, pháp lý. Đề nghị UBND xã tuyên truyền cho người dân biết và liên với các đơn vị hoạt động có uy tín trên địa bàn huyện như:

1. Điểm Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Nông nghiệp (*Địa chỉ: thôn 14A, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei*);

2. Cửa hàng Kinh doanh phân bón VTNT, thuốc BVTV (*Địa chỉ: 360 Hùng Vương thôn Đăk Xanh thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei*)

3. Cửa hàng phân bón Quang Khải: Chuyên kinh doanh phân bón VTNT, thuốc BVTV (*Địa chỉ: Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum*).

2.3. Cử tri 6/6 thôn: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục các điểm sụt lún ta luy âm trên tuyến đường từ DH 83 vào địa phận Đăk Nhoong (03 địa điểm) và từ thôn Đăk Nờ đi vào thôn Roóc Nằm (01 địa điểm), hiện nay xã Đăk Nhoong đã giăng dây cảnh báo, tuy nhiên nếu không khắc phục sớm khi vào mùa mưa sẽ lở sâu vào đường giao thông rất nguy hiểm cho tính mạng nhân dân và phương tiện đi lại, đặc biệt vào ban đêm.

*** Trả lời:**

- Tuyến đường huyện lộ ĐH83 từ thị trấn đi xã Đăk Nhoong đã xuống cấp trầm trọng nhiều chỗ. Lý do xuống cấp của tuyến đường là vì lượng phương tiện hàng hóa, lưu thông lớn kết hợp với thiệt hại do những cơn bão liên tiếp kéo dài năm 2020 đặc biệt là cơn bão số 9 và các cơn bão năm 2021,2022, đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí gây úng ngập phá vỡ kết cấu nền mặt đường, dẫn đến xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ dọc trên tuyến tại những vị trí có độ dốc dọc nhỏ thoát nước kém. Năm 2020,2021,2021 UBND huyện Đăk Glei đã phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Phòng thủ dân sự tỉnh, tiến hành đánh giá tình hình thiệt hại do lũ bão của tuyến đường, nhưng do nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hạn hẹp nên trước mắt chỉ mới đầu tư sửa chữa được một số hạng mục cầu cống, kè tường chắn tại một số vị trí nguy hiểm, nghiêm trọng như đút đường, sạt lở tứ nón mố cầu...còn những vị trí còn lại thì chưa có kinh phí khắc phục được.

- Trong thời gian sắp tới UBND huyện chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Phòng thủ dân sự huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đề xuất xin kinh phí tỉnh để khắc phục những vị trí chưa được khắc phục.

3. Xã Đăk Pék:

3.1. Cử tri A Vít , thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pék: Đề nghị các cấp xem xét, đầu tư trụ điện từ nhà A Thơ đến trường Tiểu học Võ Thị Sáu, chiều dài hơn 100 mét, vì hiện nay đoạn này các hộ gia đình đang dùng trụ điện tạm bằng gỗ, gây mất an toàn cho học sinh và người dân đi lại và sản xuất trên khu vực này.

*** Trả lời:** Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có khoảng 15 hộ dân kéo điện sử dụng sinh hoạt từ trụ điện hiện có của Ngành điện thuộc đường dây hạ thế sau TBA Pêng Sal Pêng. Đường dây sau công tơ khách hàng kéo dọc theo đường liên xã (*đường từ xã Đăk Pét đi vào xã Đăk Nhoong*), được treo trên trụ viễn thông hiện có (*cách trụ cuối hạ thế khoảng 120 mét*). Điện lực huyện đã tiếp thu ý kiến,

kiến nghị và sẽ đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

3.2. Cử tri A Mrát, thôn Đăk Doát, xã Đăk Pék: *Hiện nay trụ điện trước nhà (trụ đôi) đã bị nghiêng, Tại khu vực nhóm 3 một số dây điện bị trùng, đề nghị Điện lực huyện xem xét, bố trí thêm trụ điện để nâng dây điện, tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và có phương án néo lại hoặc thay thế, di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.*

*** Trả lời:** Qua khảo sát, vị trí trụ điện mà cử tri kiến nghị là trụ BT55 thuộc đường dây 22kV Đăk Glei - Đăk Nhoong, cấp điện chính cho toàn bộ khu vực xã Đăk Nhoong. Trụ điện hiện trạng có kết cấu móng đúc, vẫn đảm bảo an toàn, không bị nghiêng như cử tri kiến nghị. Tại vị trí này có 01 dây néo tạm (*sử dụng trong quá trình đơn vị thi công triển khai nâng cấp đường dây phục vụ phát điện thủy điện Đăk Pru 1 năm 2017*), gia đình ông A Mrát sợ khi xây dựng nhà tháo néo sẽ bị ngã đổ trụ, về vấn đề này nhân viên Điện lực đã giải thích để khách hàng hiểu và sẽ tháo di chuyển néo sang vị trí khác cho khách hàng. Tại khu vực nhóm 3, thôn Đăk Doát (*khu vượt suối Đăk Doát*), đường dây hạ thế cấp điện cho bà con khu vực này đã được Điện lực huyện đã xử lý tách bỏ, kéo mới theo hướng khác, đảm bảo cấp điện an toàn cho bà con.

3.3. Cử tri A Thân, thôn Đăk Doát, xã Đăk Pék: *Hiện nay gia đình có 2 mảnh đất, muốn tách hộ lập vườn làm nhà ở nhưng cả 2 mảnh đất trên đều vương trụ điện, đề nghị điện lực có phương án di dời trụ điện sang vị trí khác để gia đình thuận lợi trong việc làm nhà ở, tách hộ lập vườn.*

*** Trả lời:**

- Qua khảo sát, vị trí trụ điện mà cử tri kiến nghị là trụ BT59 thuộc đường dây 22kV Đăk Glei - Đăk Nhoong. Đường dây này được Ngành điện đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 1999, cấp điện chính cho toàn bộ khu vực xã Đăk Nhoong.

- Gia đình ông A Thân đã đào đất đồi để san lấp mặt bằng tại khu vực xung quanh vị trí trụ (*qua tìm hiểu, việc san ủi mặt bằng không được cấp phép bởi chính quyền địa phương*). Hiện tại còn cách chân trụ khoảng 05 mét. Nhân viên Điện lực đã giải thích cho ông A Thân hiểu, việc đào đất sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu móng trụ, nguy cơ đổ trụ, gây sự cố lưới điện (*vi phạm khoản 7, điều 4, Nghị định 14/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện”*).

- Đề nghị gia đình không tiếp tục san ủi mặt bằng xung quanh trụ điện, nên khảo sát tìm vị trí đất an toàn hơn để bố trí xây dựng nhà ở. Khi gia đình có thắc mắc về an toàn điện thì liên hệ trực tiếp Điện lực huyện để được tư vấn và hướng dẫn.

3.4. Cử tri A Cấn, thôn 14B, xã Đăk Pék: *Đề nghị điện lực huyện kiểm tra, có phương án di dời một số trụ điện dọc đường xóm Đăk Lô, vì hiện nay một số trụ điện nằm trong đất của một số hộ gia đình, gây khó khăn cho hộ gia đình trong việc làm nhà ở.*

*** Trả lời:**

- Tại khu vực này nhận điện từ đường dây hạ thế sau TBA thôn 14B, được Ngành điện đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 2010 (*dự án điện thôn buôn*). Dự án này, các vị trí móng cột đã được Chủ đầu tư (*Ban QLDA Điện nông thôn –*

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) bồi thường theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên qua thời gian, các hộ dân nơi đây tách thửa, lập vườn, xây dựng mới nhà cửa nên một số vị trí trụ điện nằm trong đất của dân, cụ thể:

+ 01 trụ điện hạ thế nằm trong đất nhà ông Nguyễn, qua kiểm tra trụ điện này vẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện. Về lâu dài, khi có kế hoạch nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực này, Điện lực sẽ khảo sát vị trí di dời khi được cấp trên phân bổ nguồn kinh phí.

+ Tại khoảng trụ hạ thế H11-H12, vị trí nhà ông A Nhã mới xây dựng nhà, đường dây hạ thế hiện trạng nằm gần mái tôn. Điện lực sẽ khảo sát, tháp chụp nâng dây dẫn lên cao nhằm đảm bảo an toàn. Dự kiến thực hiện trong tháng 11/2022 khi có vật tư.

3.5. Cử tri thôn Đăk Đoát kiến nghị: Năm 2017 phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với xã, thôn tiến hành kiểm tra, đo đạc việc lấn dòng chảy đến nay vẫn chưa được triển khai. Kính đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện để vào mùa mưa hạn chế gây sạt lở các diện tích đất ruộng của nhân dân ở ven suối.

*** Trả lời:**

- Thực hiện Công văn số 18/PCTT ngày 18/3/2022 của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum về việc rà soát, đăng ký danh mục dự án, công trình về phòng, chống sạt lở bờ sông, dự án bảo vệ khu đô thị, khu dân cư tập trung có nguy cơ sạt lở và di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn, ngày 06/4/2022 UBND huyện ban hành Công văn số 595/UBND-NN đăng ký danh mục dự án, công trình phòng chống sạt lở bờ sông gửi UBND tỉnh Kon Tum, Sở NN&PTNT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất bố trí Đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 42 tỷ đồng (*trong đó có các thôn Đăk Đoát, thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek đã đăng ký danh mục dự án phòng chống sạt lở bờ sông tại thôn Pêng Sal Pêng với chiều dài sạt lở 2.000m, kinh phí 40 tỷ đồng và thôn Đăk Đoát chiều dài sạt lở 600 m, kinh phí 12 tỷ đồng*)

- Đề nghị UBND xã Đăk Pék thông báo đến cử tri trên địa bàn xã biết, khi có kinh phí của cấp trên phân bổ thì UBND huyện sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

4. Thị trấn Đăk Glei

4.1. Cử tri Hoàng Minh Cường – Thôn Đông Sông kiến nghị: Nhà tôi ở gần cầu mới xây thôn Đông Sông, vì cầu mới xây cao hơn nhà từ 5-6m nên gia đình tôi không có đường đi ra, đi vào ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của gia đình. Đề nghị UBND huyện xem xét, có hướng xử lý hoặc hỗ trợ gia kinh phí để gia đình làm đường vì điều kiện kinh tế của gia đình cũng đang rất khó khăn.

*** Trả lời:**

- Dự án Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô được xây dựng từ năm 2018, vị trí đường vào nhà Ông Hoàng Minh Cường giao tại lối đi chung với

nhà bà Hoàng Thị Mùa. Trong quá trình xây dựng dự án Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô do nên đường cao hơn đường dẫn vào nhà ông Hoàng Minh Cường nên UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện làm việc với nhà thầu đắp đất và cấp phối để cho các hộ gia đình đi lên xuống được thuận tiện.

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện đã phối hợp với hộ gia đình cử tri Hoàng Minh Cường kiểm tra thực tế và thấy rằng vị trí đường vào nhà Ông Hoàng Minh Cường (*hiện tại không ở và sinh hoạt tại nhà cũ đó*) nên nhà bên cạnh là Bà Hoàng Thị Mùa đã rào đường lại. Sau khi trao đổi với 02 hộ gia đình đã thống nhất tháo dỡ hàng rào và đề nghị đơn vị đang thi công các công trình hỗ trợ chở cho gia đình cử tri 03 xe đất để gia đình đắp đường lên xuống vào nhà (*chi phí san gạt đất làm đường gia đình tự chịu*) và gia đình đã thống nhất.

4.2. Cử tri Đinh Bá Thi, thôn 16/5: Đề nghị UBND huyện có kế hoạch mở rộng thêm hệ thống mương thoát nước 2 bên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ cơ quan Quân sự huyện hướng ra đường Hùng Vương để nước thoát nhanh hơn tránh ngập úng và tràn vào nhà của dân khi có mưa lớn, vì đoạn này hai bên mương quá hẹp không đảm bảo tiêu nước khi mưa lớn.

* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch*) để xem xét, bố trí kinh phí đầu tư theo quy định. Trước mắt, đề nghị UBND thị trấn triển khai việc khơi thông cống rãnh, xử lý việc xây dựng lấn chiếm làng lang giao thông nhằm đảm bảo việc thoát nước tại khu vực nêu trên.

4.3. Cử tri Y Tuấn thôn Đăk Ra: Đề nghị UBND huyện quan tâm làm hệ thống mương thoát nước khu vực từ ngã ba thôn Đăk Ra (đoạn từ trước nhà ông Hà Đình Nam) đến cầu cạn suối Đăk Pang (tiếp giáp với thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek) đoạn đường này thường xuyên ứ đọng nước gây khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như gây ô nhiễm nghiêm trọng giếng nước sinh hoạt của bà con, đặc biệt là vào mùa mưa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của Nhân dân.

* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất về UBND huyện tổng hợp để xem xét, bố trí kinh phí đầu tư theo quy định.

4.4. Cử tri A Nơ, thôn Đăk Tung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan điện lực đẩy nhanh việc chôn cột tại các vị trí đã đào hố, tránh gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các cháu nhỏ, đồng thời phòng chống nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Các hố này đã được đào hơn 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai chôn cột.

* **Trả lời:**

- Các hố móng trụ điện mà cử tri A Nơ kiến nghị thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện Trung hạ áp (THA) khu vực các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2022. Hạng mục: Nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế và TBA Đăk Tung từ 01 pha lên 03 pha và xây dựng mới lưới điện hạ thế nhằm giải quyết kiến nghị cử tri. Công trình do Công ty Điện lực Kon Tum làm Chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Quang Vinh Kon Tum là đơn vị thi công.

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện đã cử người xuống hiện trường, cùng ông A Dang (*thôn trưởng thôn Đăk Tung*) để xác minh cụ thể vị trí cử tri kiến nghị. Hiện tại các hố móng trụ điện thuộc đường dây xây dựng mới trên đã được đơn vị thi công thả móng, trồng trụ điện, đã hoàn trả mặt bằng và kéo mới dây hạ thế hoàn thiện. Đang chờ thủ tục nghiệm thu đóng điện để đưa hạng mục công trình vào phục vụ bà con.

4.5. Cử Tri thôn Chung Năng: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các hộ dân trực tiếp canh tác, kiểm tra, xem xét đối với diện tích đất sản xuất của một số hộ dân đã khai hoang và canh tác từ năm 2008 đến nay, trong đó có một số diện tích người dân đã trồng cây lâu năm. Hiện nay Công ty lại yêu cầu các hộ dân trả lại và không được canh tác trên diện tích đất đó nữa. Người dân muốn hỏi khi diện tích nói trên được trả lại cho Công ty thì người dân có được hỗ trợ, đền bù công khai hoang và hòa màu trên đất hay không.

*** Trả lời:**

- Đối với diện tích đã phục hồi thành rừng: Qua rà soát lâm phần do Công ty được giao quản lý, tại khu vực thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei có một số diện tích là nương rẫy cũ, hiện nay đã phục hồi thành rừng, theo quy định của Pháp luật hiện hành thì diện tích này là rừng, không được phá để làm nương rẫy khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với diện tích người dân đang canh tác nông nghiệp:

+ Về diện tích người dân đang trồng cây hàng năm: Theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm nằm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Công ty sẽ thực hiện trồng rừng sản xuất bằng hình thức liên doanh, liên kết với người dân giai đoạn 2021-2030 theo hình thức cùng đầu tư, cùng hưởng lợi.

+ Về diện tích người dân đã trồng cây lâu năm thì khi hết chu kỳ khai thác, sau khi người dân thu hoạch sản phẩm, hoa màu trên đất, hộ gia đình phải trả lại đất cho Công ty hoặc cùng với Công ty triển khai trồng rừng theo hình thức cùng đầu tư, cùng hưởng lợi.

- Sau khi thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, người dân sẽ không được hỗ trợ, đền bù công khai hoang và hòa màu trên đất. Tuy nhiên, người dân sẽ được tạo điều kiện cùng với Công ty triển khai trồng rừng theo hình thức cùng đầu tư, cùng hưởng lợi nhằm mục đích vừa tạo thu nhập cho bà con đồng thời vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

5. Xã Đăk Kroong:

5.1. Cử tri A Thêu, thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong: Đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thông tin cho người dân biết về các cơ sở cắt ghép cây giống Cao su có chất lượng để nhân dân liên hệ mua đúng giống đảm bảo chất lượng và có năng suất cao.

*** Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh các giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kết quả thống kê

tính đến thời điểm hiện nay, có 24 cơ sở (*Thành phố Kon Tum có 09 cơ sở, huyện Ngọc Hồi có 15 cơ sở*). Chi tiết danh sách các cơ sở được chuyển đến UBND xã Đăk Kroong biết, thông tin với cử tri và nhân dân trên địa bàn xã được biết.

5.2. Cử tri A Ghem, thôn Đăk Túc: Đề nghị Nhà nước quan tâm cấp cây cao su cho bà con để trồng diện tích đất trồng mỳ bị bạc màu nhằm chuyển đổi cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

* **Trả lời:** UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của **Cử tri A Ghem**, thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong và có ý kiến giải trình cụ thể như sau:

- Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế về điều kiện thời tiết, khí hậu và các loại cây trồng phù hợp đối với các xã phía Bắc và Nam trên địa bàn huyện⁵. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn lựa chọn các loại cây con giống trồng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho bà con nhân dân.

- Đối với cây cao su: Là loại cây có mủ và phát triển trên các loại đất khác nhau ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt. Điều kiện để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất mủ cao đất canh tác cây cao su: Độ pH đất: 4,5-5,5; tầng canh tác trên 1m, cây cao su thích hợp ở vùng đất có độ cao dưới 200m so mặt nước biển, càng lên cao cây càng phát triển kém do bất lợi về nhiệt độ và gió, trên địa bàn huyện Đăk Glei có thể trồng ở độ cao từ 500-800m (*phù hợp trồng trên địa bàn xã Đăk Long và Đăk Môn, một số thôn phía Nam xã Đăk Kroong*). Để nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện Chủ trương của Huyện ủy, khuyến khích các hộ dân mạnh dạn, tự vươn lên từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ cây kém giá trị chuyển sang cây có lợi ích giá trị kinh tế cao.

- Trong thời gian đến UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đăk Kroong quan tâm rà soát nhu cầu của người dân về hỗ trợ từ các Chương trình như: *Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi*, trong đó ưu tiên hỗ trợ cây cao su phù hợp với điều kiện đất đai của người dân trên địa bàn, bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhằm khơi dậy ý chí chủ động, chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” trên địa bàn huyện.

5.3. Cử tri A Ghem, thôn Đăk Túc: Đề nghị Nhà nước làm mới đường đi sản xuất từ khu tái định cư đến nghĩa địa của thôn.

* **Trả lời:** Ý kiến của cử tri A Ghem, thôn Đăk Túc, xã Đăk Kroong đề nghị đầu tư dự án Đường đi sản xuất từ khu tái định cư đến nghĩa địa của thôn Đăk Túc Đăk Roong, dự án này đã được đưa vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kế hoạch vốn 1.300 triệu đồng, dự kiến đầu tư từ năm 2023.

⁵ Các xã phía Nam gồm: Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Kroong, Đăk Nhoong, Đăk Pék và Thị Trấn; các xã phía Bắc gồm: Đăk Man, Đăk Choong, Xốp, Đăk Plô, Mường Hoong và Ngọc Linh.

5.4. Cử tri A Hằng, thôn Núi Vai: Trong năm 2022, gia đình tôi nhận tiền dịch vụ môi trường rừng có sự chênh lệch **6.000.000** đồng so với năm 2021 (gia đình nhận tiền Dịch vụ môi trường rừng qua ngân hàng Liên Việt Đăk Glei) đề nghị cấp có thẩm quyền giải thích cho nhân dân lý do có sự chênh lệch khi nhận tiền dịch vụ môi trường rừng qua các năm.

* **Trả lời:** Qua trao đổi với Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh và làm việc với UBND xã Đăk Kroong: Diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng do hộ gia đình quản lý là 21,38 ha, trong đó diện tích rừng được chi trả Dịch vụ môi trường rừng là 19,24 ha. Năm 2020, đơn giá chi trả Dịch vụ môi trường rừng bình quân cho 1ha rừng là 630.088 đ/ha x 19,24 ha = 12.124.144 đồng; Năm 2021, đơn giá chi trả Dịch vụ môi trường rừng bình quân cho 1ha rừng là 948.071đ/ha x 19,24ha = 18.240.886 đồng. Nên dẫn đến có sự chênh lệch số tiền thụ hưởng từ Dịch vụ môi trường rừng của hộ gia đình.

5.5. Cử tri A Bông, thôn Núi Vai: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí xây dựng mới đập đầu mối Đăk Đing và đập đầu mối Đăk Pao để phục vụ nhu cầu sản xuất cho nhân dân.

* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Kroong tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, tham) để xem xét, bố trí kinh phí đầu tư theo quy định.

5.6. Cử tri A Pảo Đăk Túc: Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư làm mới cống Đăk Sing 1, Đăk Priu của thôn Đăk Túc.

* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Kroong tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, tham) để xem xét, bố trí kinh phí đầu tư theo quy định.

5.7. Cử tri A Chương, thôn Đăk Bo: Đề nghị cấp trên sớm quan tâm, xem xét nguồn vốn để đầu tư đường đi khu sản xuất nhánh 1 (đường đi khu sản xuất nối tiếp từ bê tông Pêng Bai thôn Đăk Bo, và nhánh 2 đường đi khu sản xuất từ Đăk Đụ sang Đăk Côi thôn Đăk Bo để thuận tiện cho nhân dân đi sản xuất và vận chuyển nông sản.

* **Trả lời:** Hai công trình trên đã có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, trong đó công trình Đường đi khu sản xuất nhánh 1 (đường đi khu sản xuất nối tiếp từ bê tông Pêng Bai thôn Đăk Bo) được đầu tư từ Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng kế hoạch vốn 700 triệu đồng, thực hiện từ năm 2022; Công trình Đường đi khu sản xuất từ Đăk Đụ sang Đăk Côi thôn Đăk Bo được đầu tư từ Chương trình MTQG xây dựng NTM, tổng kế hoạch vốn 459 triệu đồng, dự kiến đầu tư từ năm 2024.

5.8. Cử tri A Chương, thôn Đăk Bo kiến nghị: Năm 2021 thôn đã đề nghị điện lực huyện Đăk Glei làm thêm trụ điện và hiện nay điện lực huyện đang thi công làm trụ điện tại thôn, tuy nhiên vẫn còn thiếu, đề nghị làm thêm trụ điện (do trụ điện chính cách xa nhà của hộ gia đình. Cụ thể: từ nhà A Nghiên đến nhà A Bảy khoảng 4 trụ điện và từ nhà A Trang đến nhà A Thắng khoảng 5 trụ điện.

* **Trả lời:**

- Hiện tại, Công ty Điện lực Kon Tum đang đầu tư công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum năm 2022. Hạng mục: Xây dựng mới đường dây hạ thế sau trạm biến áp Đăk Bo. Hạng mục này khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được các hộ dân thôn Đăk Bo kéo dây sau công tơ vượt đường Hồ Chí Minh không đảm bảo an toàn.

- Còn 02 điểm cử tri kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực cử nhân viên đi khảo sát thực tế cùng ông A Beng (*thôn trưởng thôn Đăk Bo*), qua kiểm tra hiện nay: Đoạn từ nhà A Nghiên đến nhà A Bảy (*06 hộ dân*) và từ nhà A Trang đến nhà A Thắng (*05 hộ dân*) đang sử dụng điện lưới Quốc gia, kéo từ trụ hạ thế Ngành điện quản lý về nhà khoảng 200 mét, bà con vẫn đang sử dụng điện an toàn.

- Về lâu dài, UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

5.9. Cử tri Y Ninh, thôn Đăk Gô: *Đề nghị kéo thêm dây điện và trụ điện dọc theo đường Hồ Chí Minh cho các hộ dân từ nhà bà Mận đến nhà ông A Hùng.*

* **Trả lời:** Qua kiểm tra thực tế và làm việc với ông A Than (*thôn trưởng thôn Đăk Gô*) thì hiện nay một số hộ trong thôn sử dụng sinh hoạt cách xa trụ cuối hạ thế trạm biến áp Đăk Gô 2 khoảng 300 mét sẽ không đảm bảo an toàn. UBND huyện tiếp thu, đề nghị Điện lực huyện đề xuất Điện lực tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện và trồng trụ điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

6. Xã Đăk Môn:

6.1. Cử tri A Thảo, thôn Ri Mẹt và A Bu, Thôn Brong Mỹ: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Glei sửa chữa lại công tơ điện bị ô xi hóa, gây chập chờn điện, đã làm cháy máy bơm nước, tủ lạnh của bà con nhân dân.*

* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Điện lực hiện xuống trực tiếp làm việc với ông A Thảo và ông A Bu để xác minh, giải thích cụ thể như sau:

- Về kiến nghị của ông A Thảo, xác minh thực tế do dây nguồn trung tính đầu vào công tơ khách hàng bị ô xi hóa, dẫn đến làm hư hỏng một số thiết bị điện sinh hoạt. Điện lực đã giải thích cho khách hàng hiểu và đã xử lý xong cho khách hàng.

- Về kiến nghị của ông A Bu, qua xác minh hiện tại Áp tô mát khách hàng đang sử dụng loại 20A, khi bơm nước hay bị quá tải, nhảy Áp tô mát gây mất điện. Điện lực đã giải thích cho khách hàng hiểu, đề nghị khách hàng thay thế Áp tô mát có dòng lớn hơn (loại 32A) để sử dụng cho an toàn. Khách hàng đã đồng ý khi nào có tiền mua Áp tô mát mới sẽ báo để điện lực xuống thay thế cho khách hàng.

6.2. Cử tri Y Thắng, thôn Brong Mẹt: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Glei lắp đặt 04 trụ điện cho nhóm 02 của thôn, vì hiện nay nhóm 02 này chưa có trụ điện.*

* **Trả lời:**

- UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện cử nhân viên gặp trực tiếp bà Y Thắng (*thôn trưởng thôn Brong Mẹt*) để khảo sát điểm cử tri kiến nghị.

- Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có 14 hộ dân kéo điện sử dụng sinh hoạt từ trụ điện hiện có của Ngành điện vượt đường (*đường liên xã Đăk Môn đi Đăk Long*), trụ chống vượt đường để kéo đường dây sau công tơ về nhà (*khoảng cách từ*

trụ điện về nhà khoảng 90 mét) được người dân sử dụng trụ gỗ tạm, thấp nên khi xe chở mỳ đi qua hay làm đứt dây điện.

- Trước mắt, nhân viên điện lực đã hướng dẫn thôn trưởng tuyên truyền bà con sử dụng trụ chống cao hơn để nâng dây điện lên, nhằm đảm bảo an toàn sử dụng điện. Điện lực huyện đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị. Về lâu dài, Điện lực sẽ đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

7. Xã Đăk Long:

7.1. Cử tri A Tròn, thôn Đăk Tu: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ bi làm giếng nước cho các hộ dân thôn Đăk Tu.

* **Trả lời:** Năm 2019, UBND huyện Đăk Glei giao kinh phí **481.600.000đ** để UBND xã Đăk Long triển khai hỗ trợ giếng nước sinh hoạt cho 24 hộ dân (tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 26/12/2019, thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020). Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, chương trình hỗ trợ bi giếng không còn thực hiện vì vậy không có kinh phí để triển khai như ý kiến của cử tri.

B. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI.

I. Ý kiến, kiến nghị chung.

1. Cử tri xã Đăk Plô, Đăk Nhoong: Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn tu sửa nhà rông Bung Kon, xã Đăk Plô; Nhà rông Đăk Ga, Đăk Ung, xã Đăk Nhoong và hỗ trợ bộ công chiêng để bà con duy trì bản sắc văn hoá của dân tộc.

*** Trả lời:**

- Về đầu tư xây dựng, tu sửa nhà rông:

+ UBND huyện đã chỉ đạo Phòng VH&TT chủ trì, phối hợp với UBND xã Đăk Nhoong đăng ký đầu tư xây dựng nhà rông văn hóa thôn Đăk Ga, thôn Rook Mệt và phối hợp với UBND xã Đăk Plô đăng ký đầu tư xây dựng nhà rông văn hóa thôn Đăk Book, thôn Bung Tôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

+ Đối với kinh phí đầu tư xây dựng nhà rông thôn Đăk Ung – xã Đăk Nhoong và Nhà rông thôn Bung Kon xã Đăk Plô. Đề nghị UBND các xã đăng ký nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 để triển khai thực hiện. Đồng thời kêu gọi, vận động nhân dân ủng hộ ngày công, vật liệu để tu sửa, xây mới nhà rông truyền thống của các thôn, làng trên địa bàn xã.

- Về hỗ trợ công chiêng cho các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có công chiêng:

+ Theo số liệu thống kê, xã Đăk Plô còn 02 thôn chưa có công chiêng⁶ (thôn Đăk Book, thôn Pêng Lang và xã Đăk Nhoong còn thôn Rook Mệt chưa có công chiêng). Ngày 05/10/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND

⁶ UBND huyện đã hỗ trợ công chiêng cho thôn Bung Koong, Bung Tôn.

triển khai Đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa công chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu đến năm 2025, 100% thông đồng bào dân tộc thiểu số có công chiêng. Tiếp thu ý kiến của cư tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí để trang bị công chiêng cho thôn Đăk Book, Pêng Lang xã Đăk Plô và thôn Rook Mệt xã Đăk Nhoong, phấn đấu đến năm 2025, 100% thôn đồng bào dân tộc thiểu số có công chiêng.

II. Ý kiến cụ thể từng địa phương:

1. Xã Đăk Nhoong:

1.1. Cư tri thôn Đăk Nhoong: *Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Công ty thủy điện Đăk Gle (Thủy điện Đăk Pru) tiếp tục có biện pháp xây dựng hàng rào chắn (có thể sử dụng lưới B40) kéo từ chốt kiểm soát đến hộ dân để đảm bảo an toàn cho nhân dân (đặc biệt là trẻ em). Trong thời gian qua Thủy điện đã thực hiện rào sau nhà dân, tuy nhiên dọc từ chốt kiểm soát đến nhà dân vẫn chưa được quan tâm rào chắn.*

*** Trả lời:**

- UBND huyện đã có Công văn số 401/UBND-KTHT ngày 11/3/2022 về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước và tiếp nhận thông tin xả lũ tại thủy điện Đăk Pru1 (UBND huyện Đăk Gle đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Gle - đơn vị vận hành, khai thác đập thủy điện Đăk Pru1) có phương án, giải pháp lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo báo khu vực nước sâu nguy hiểm không được đến gần, cũng như lắp đặt hệ thống loa phóng thanh tại thôn hoặc đập thủy điện để thông báo kịp thời cho người dân được biết về thông tin xả lũ của đập thủy điện; phối hợp với UBND xã Đăk Nhoong và các xã lân cận. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổng hợp, tham mưu) để trả lời ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện trước ngày 16/3/2022.

- Kết quả Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Gle đã phối hợp với xã Đăk Nhoong đã tiến hành rào chắn các vị trí nguy hiểm cần phải rào chắn.

1.2. Cư tri A Bon thôn Rooc Nằm: *Đề nghị UBND huyện có ý kiến đối với cấp có thẩm quyền cho chủ trương ngừng khai thác Culi (máu chó). Trong thời gian qua, việc khai thác ồ ạt không chọn lọc dẫn đến hậu quả phá hỏng lớp bảo vệ độ ẩm của đất. Đến mùa mưa lượng nước không giữ lại được chảy ồ ạt làm xói mòn đất ảnh hưởng đến đất đai sản xuất phía chân núi của bà con. Về lâu dài sẽ không bảo vệ được rừng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.*

*** Trả lời:**

- Theo ý kiến cử tri A Bon thôn Rooc Nằm: “Trong thời gian qua, việc khai thác ồ ạt không chọn lọc dẫn đến hậu quả phá hỏng lớp bảo vệ độ ẩm của đất” là không có cơ sở, vì: Việc khai thác được tiến hành không quá 50% số cây trưởng thành; người dân khai thác không khai thác tận diệt; bộ phận khai thác là thân và rễ, khai thác đảm bảo không làm chết cây tái sinh và cây chừa lại. Mặt khác, Cây Cu li có khả năng tái sinh bằng bào tử rất tốt do đó đảm bảo khả năng phục hồi quần thể cây Cu li trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa Cây Cu li là loài dương xỉ thân gỗ mọc dưới tán rừng tự nhiên, trong khu vực tập trung nhiều nhất dưới tán rừng thông già,

việc khai thác bền vững với phương pháp khai thác thủ công không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của các loài khác và phá hỏng lớp thực bì của rừng được.

- Trong quá trình khai thác đơn vị chủ rừng đã phân công cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tiểu khu phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình khai thác và nghiệm thu không để xảy ra việc khai thác ồ ạt như cử tri đã ý kiến. Từ đầu tháng 03 năm 2022 đến thời điểm hiện tại đơn vị chủ rừng đã tạm dừng việc khai thác (*cây Cu li, Máu chó*) trên toàn lâm phần đơn vị chủ rừng quản lý.

- Trong thời gian đến nếu đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai việc khai thác cây Cu li, Máu chó, UBND huyện sẽ đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng (*cây Cu li, Máu chó*) theo hướng bền vững, không làm ảnh hưởng đến diện tích và chất lượng rừng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân tại chỗ, giảm áp lực phá rừng. Tổ chức phân công cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý tiểu khu phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm... kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa quá trình khai thác cũng như nghiệm thu lâm sản ngoài gỗ đúng theo quy định đồng thời chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức khai thác lâm sản ngoài gỗ (*cây Cu li, Máu chó*) trên lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei một cách có hiệu quả theo Phương án đã được phê duyệt.

2. Thị trấn Đăk Glei:

2.1. Cử tri A Lương, Thôn Đăk Ra kiến nghị: *Hiện nay, thẻ BHYT khi cấp về cho thôn không hiện phần địa chỉ cụ thể của người dân trên thẻ BHYT gây khó khăn trong việc tìm người dân để phát thẻ của cán bộ thôn. Đề nghị BHXH thêm phần địa chỉ thông tin người dân vào trên thẻ BHYT để dễ dàng hơn cho việc phát thẻ tận tay đến từng người dân.*

* **Trả lời:** Mẫu thẻ BHYT được quy định thống nhất từ trung ương đến địa phương, mẫu thẻ cũ in trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2021 vẫn được người dân sử dụng và có giá trị sử dụng như mẫu mới theo quy định của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của BHXH Việt Nam quyết định Ban hành mẫu thẻ BHYT. Từ ngày 01/4/2021 BHXH huyện đã in theo mẫu thẻ BHYT mới không còn thể hiện địa chỉ nơi ở trên thẻ, đã có nhiều ý kiến phản ánh khó khăn khi phát thẻ cho người dân và việc này đã được phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ tháng 04 năm 2022 đến nay BHXH huyện đã bổ sung phần địa chỉ thôn cụ thể trên Danh sách cấp thẻ (Mẫu D10a-TS). BHXH huyện khi gửi thẻ về UBND cấp xã có gửi kèm cả danh sách để cán bộ xã theo dõi và cấp thẻ đến tay người dân đúng người theo địa chỉ trên danh sách, giúp việc phát hành thẻ đến tay người tham gia được thuận lợi hơn.

2.2. Cử tri A Lương, Thôn Đăk Ra kiến nghị: *Năm 2021 số tiền đóng BHYT tự nguyện là 216.000đ, năm nay tăng lên 277.000đ cao hơn so với năm ngoái. Đề nghị xem xét giảm tiền đóng BHYT cho người dân vì điều kiện kinh tế của người dân hiện nay vẫn đang còn khó khăn nhiều.*

* **Trả lời:**

- Theo quy định của Luật BHXH, theo Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Từ ngày 01/01/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: **22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng**. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021 (*chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng*). Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên. Theo đó, đối với người tham gia thuộc: hộ nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (*tăng 52.800 đồng*); hộ cận nghèo - số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (*tăng 44.000 đồng*) và đối tượng khác - số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (*tăng 17.600 đồng*).

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy người tham gia đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Người tham gia được NSNN hỗ trợ mức đóng nên không thể giảm mức đóng cho người tham gia được.

2.3. Cử tri A Thê, Thôn Chung Năng kiến nghị: *Đoạn đường Ngã tư Trường TH-THCS Lý Tự Trọng rất nguy hiểm, đoạn đường rẽ khuất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tôi đề xuất hỗ trợ làm biển báo cho bà con được biết để giảm bớt tai nạn giao thông.*

* **Trả lời:** Theo báo cáo của Hạt quản lý đường bộ huyện Đắk Glei, hiện nay đơn vị đã tiến hành bố trí cắm biển báo hai đầu, cảnh báo tại đoạn đường này.

2.4. Cử tri A Vút thôn Đắk Xanh kiến nghị: *Giếng khoan tại bờ hồ Đắk Xanh đã làm được 02 năm nhưng đến nay người dân vẫn chưa biết ai là người đang sử dụng? Hiện tại công viên Đắk Xanh công tác quản lý chưa tốt còn để tình trạng chăn thả bò tại khu vực này gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị huyện kiểm tra, chấn chỉnh.*

* **Trả lời:**

- **Thứ nhất:** Giếng khoan tại bờ hồ Đắk Xanh được Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường lập dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước do đơn vị liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền trung thi công năm 2018. Tuy nhiên sau khi khoan xong 02 giếng thì dự án có thay đổi và tạm dừng nên các giếng khoan không thể đưa vào hoạt động.

- **Thứ hai:** Công viên hồ Đắk Xanh thường xuyên có lao động làm công tác vệ sinh môi trường vớt và quét rác, phát cỏ tía cành cây xanh xung quang hồ đảm bảo mỹ quan khu vực công viên, tuy nhiên do công viên chưa có hàng rào xung

quanh dẫn đến có lúc không có người trực và làm việc tại hồ vẫn còn hiện trạng chặn thả trâu, bò làm mất mỹ quan đô thị mặc dù đơn vị đã nhắc nhở hộ chăn thả trâu, bò không được chặn thả tại khu vực công viên. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện có biện pháp xử lý đối với các hộ cố tình chặn thả trâu, bò tại công viên gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

2.5. Cử tri A Vít, thôn Đăk Xanh kiến nghị: Đề nghị huyện xem xét triển khai sớm khu nghĩa địa nhân dân của huyện đã có quy hoạch hiện nay tại nghĩa địa thị trấn không còn đất để thực hiện việc chôn cất của nhân dân khi có người chết.

* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Hiện nay UBND huyện đã bố trí vốn để giao cơ quan chuyên môn lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân khu trung tâm huyện. Sau khi đồ án được phê duyệt UBND huyện sẽ tổ chức đầu tư cơ sở hạ tầng khu Nghĩa trang và đưa nghĩa trang khu trung tâm huyện đi vào hoạt động đảm bảo theo các quy định hiện hành.

2.6. Cử tri thôn Đăk Tung, thôn Chung Năng kiến nghị: Đề nghị Ban Giám đốc trung tâm Y tế huyện nên chấn chỉnh thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh của một bộ phận Y, Bác sỹ và điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện, thiếu sự quan tâm, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà, chưa tận tình, chu đáo, chưa thân thiện, chưa chuân mực trong ứng xử và có thái độ thách thức bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Vì lý do tế nhị nên cử tri không nêu đích danh, cử tri chỉ mong Ban Giám đốc Trung tâm y tế huyện giao ban và nhắc nhở thường xuyên để trong thời gian đến không còn tình trạng nêu trên xảy ra. Xứng đáng với câu “Lương Y như từ mẫu”.

* **Trả lời:**

- Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei xin chân thành cảm ơn cử tri đã có ý kiến phản ánh về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên của đơn vị, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei sẽ làm rõ và tổ chức kiểm điểm viên chức vi phạm xem xét, đánh giá viên, đề xuất hướng xử lý viên chức vi phạm theo quy định.

- Đề Trung tâm Y tế nắm bắt kịp thời những sai phạm quy tắc ứng xử và giao tiếp của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh và có hướng giải quyết, xử lý kịp thời. Đơn vị đề nghị cử tri khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh có những thắc mắc, không hài lòng về nhân viên trong quá trình khám và điều trị thì phản ánh ngay rõ họ, tên người vi phạm, nội dung, thời gian, địa điểm, hình ảnh, tốt nhất là phản ánh ngay cho đơn vị qua điện thoại đường dây nóng 0964.851.515, 02603.505.766 niêm yết tại các khoa, phòng, Trạm Y tế và Phòng khám Đa khoa khu vực để đơn vị giải quyết, xử lý ngay và kịp thời.

2.7. Cử tri A Hãnh thôn Đăk Gô xã Đăk Kroong: Đề nghị cấp trên xem xét bảo hiểm xe mô tô người dân mua, nhưng khi tai nạn giao thông thì không có cơ quan, đơn vị nào chi trả.

* **Trả lời:** Qua kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Glei có rất nhiều Công ty Bảo hiểm triển khai bán bảo hiểm mô tô (khoảng 15 công ty, cụ thể: Công ty Bảo hiểm Bảo Minh; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Công ty Bảo hiểm Quân đội, Công ty Bảo hiểm Dầu khí.....). Do vậy, trong trường hợp bà con bị tai nạn khi tham gia giao thông thì liên hệ ngay với Công ty Bảo hiểm mà mình tham gia để được hướng dẫn các bước, thủ tục hỗ trợ tai

nạn theo số điện thoại hoặc hotline được in trên mặt sau thẻ Bảo hiểm. Trường hợp đơn giản nhất, bà con liên hệ trực tiếp với Đại lý hoặc người bán thẻ bảo hiểm xe mô tô để được hướng dẫn cụ thể hơn. UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Kroong thông tin đến cử tri và nhân dân trên địa bàn được biết.

PHẦN II

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỶ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XV

A. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ.

I. Ý kiến, kiến nghị nhiều lần:

1. Thị trấn Đăk Glei:

1.1. Cử tri A Ni thôn Đăk Poi thị trấn Đăk Glei: Trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri A Ni có ý kiến “ Đề nghị huyện chỉ đạo công ty xem xét ý kiến của cử tri A Ni: Ông A Ni tham gia làm việc tại Công ty Lâm nghiệp từ ngày 5/12/1976 đến năm 1978 chuyển thành Công ty là Lâm trường 16/5 đến năm 1986 Công ty giải thể nhà nước chưa giải quyết cho ông chế độ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trả lời” và đã được UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 13/6/2022. Tuy nhiên tại đợt TXCT sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện ông A Ni tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục, hướng dẫn giải quyết theo quy định vì hiện nay ông chưa được hưởng chế độ.

* Trả lời:

- BHXH huyện Đăk Glei đã phối hợp với UBND thị trấn mời ông A Ni đến cơ quan BHXH huyện (ngày 21/8/2022) để hướng dẫn thành phần thủ tục hồ sơ để được cộng nối thời gian công tác được tính là thời gian tham gia BHXH.

- Để được cộng nối thời gian công tác của ông A Ni trước năm 1995 do không có hồ sơ gốc, thì phải bổ sung các loại hồ sơ như sau: **1.** Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS; **2.** Sổ BHXH đã cấp (các sổ BHXH nếu có); **3.** Hồ sơ kèm theo: Lý lịch đảng gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động, luân chuyển, quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương...; **4.** Xác nhận bằng văn bản của đơn vị tại thời điểm nghỉ việc Người lao động chưa được hưởng các khoản trợ cấp một lần.

- Căn cứ pháp lý: khoản 6, Điều 23, Luật BHXH năm 2014 có quy định: “Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, và công an nhân dân”.

- Khi nào ông A Ni thu thập, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn nêu trên, đem hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH huyện để được tiếp nhận và xem xét giải quyết.

1.2. Cử tri Y Hương thôn Đăk Xanh: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương bố trí đất để xây dựng Hội trường thôn (cử tri đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV và UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 866/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 nhưng hiện nay thôn Đăk Xanh chưa có quỹ đất xây dựng hội trường thôn nên cử tri tiếp tục kiến nghị).

*** Trả lời:**

- Căn cứ ý kiến của cử tri thôn Đăk Xanh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát quỹ đất để bố trí xây dựng Hội trường thôn Đăk Xanh. Tuy nhiên quá trình kiểm tra, rà soát trên địa bàn thôn Đăk Xanh không có quỹ đất sạch hoặc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Do đó UBND huyện đã dự kiến bố trí đất xây dựng Hội trường thôn Đăk Xanh tại vị trí Trung tâm Viễn thông Đăk Glei cũ thuộc thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, đồng thời đã đưa vị trí trên vào quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Đăk Glei và quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Đăk Glei về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) phía Tây Bắc sông Pô Kô.

- Vị trí Trung tâm Viễn thông Đăk Glei cũ đã được UBND tỉnh Kon Tum cho Viễn thông Kon Tum thuê và cấp Giấy chứng nhận QSD đất. Vì vậy UBND huyện đã có buổi làm việc với Viễn thông Kon Tum vào ngày 23/3/2022, qua buổi làm việc Viễn thông Kon Tum đã thống nhất điều chuyển quỹ đất tại Trung tâm Viễn thông Đăk Glei cũ cho huyện Đăk Glei quản lý, bố trí làm Hội trường thôn Đăk Xanh và đề nghị huyện Đăk Glei giới thiệu vị trí đất mới để xây dựng ở Trung tâm Viễn thông Ngọc Hồi - Đăk Glei.

- Ngày 18/10/2022, các phòng ban chuyên môn huyện, UBND thị trấn Đăk Glei và Trung tâm Viễn thông Ngọc Hồi - Đăk Glei đã tiến hành kiểm tra, rà soát và thống nhất vị trí đất dự kiến giới thiệu để Trung tâm Viễn thông Ngọc Hồi - Đăk Glei xây dựng trụ sở làm việc mới, đồng thời gửi hồ sơ tài liệu có liên quan cho Viễn thông Kon Tum.

- Hiện tại, Viễn thông Kon Tum đang hoàn thành các thủ tục điều chuyển Trung tâm Viễn thông Đăk Glei cũ giao đất lại cho huyện Đăk Glei quản lý, sử dụng; sau khi hoàn tất thủ tục thì UBND huyện sẽ giao đất tiến hành xây dựng Hội trường đảm bảo theo quy định.

1.3. Cử tri Nguyễn Lâm Vỹ thôn Đăk Xanh: Đề nghị UBND huyện xem xét việc thu hồi đất đường Lê Hồng Phong nối dài của gia đình; vì sao thu hồi đất của tôi mà không thu hồi đất ông Nguyễn Văn Ba. Cuộc họp liên ngành của huyện họp ngày 18-8-2020 đề nghị UBND huyện đề nghị tỉnh điều chỉnh Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 24/3/2005 của UBND Tỉnh mà đến nay chưa thấy thực hiện. Đề nghị UBND huyện có văn bản trả lời rõ (Cử tri đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khóa XV và UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 866/BC-UBND,

ngày 16 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên việc giải quyết ý kiến của cử tri vẫn chưa rõ, nên cử tri tiếp tục ý kiến lần 2).

*** Trả lời:**

- Vị trí đất mà ông Nguyễn Lâm Vỹ, ông Nguyễn Văn Ba đang kiến nghị là diện tích đất đã được UBND tỉnh Kon Tum thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất kém hiệu quả và giao đất để UBND huyện Đăk Glei sử dụng vào mục đích San nền làm mặt bằng bố trí dân cư thôn Đăk Xanh Đăk Ra thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND tỉnh Kon Tum.

- Trên cơ sở Quyết định số 307/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 về phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 02 bên tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Trong đó xác định tổng diện tích đấu giá là 19.861,1 m²/117 thửa đất.

- Quá trình triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất 02 bên tuyến đường Lê Hồng Phong, do còn kiến nghị của ông Nguyễn Lâm Vỹ, ông Nguyễn Văn Ba liên quan đến quyền sử dụng đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và kinh phí san ủi mặt bằng trong phần diện tích của dự án đã được UBND tỉnh giao đất. Do đó UBND huyện đã làm việc với ông Nguyễn Lâm Vỹ để thống nhất hướng xử lý, qua buổi làm việc ông Nguyễn Lâm Vỹ đã thống nhất nhận tiền hỗ trợ việc san ủi và trả lại đất cho dự án. Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Ba, qua nhiều lần làm việc với các cơ quan chuyên môn của huyện, ông Nguyễn Văn Ba vẫn chưa thống nhất hướng xử lý và còn có đơn kiến nghị, do đó UBND huyện chưa đưa các thửa đất 117, 118, 119, 120, 121 để tiến hành đấu giá. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn làm việc với ông Nguyễn Văn Ba thống nhất bàn giao các thửa đất trên để tiến hành đấu giá theo quy định trong **năm 2022**.

- Đối với việc điều chỉnh Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND tỉnh Kon Tum:

+ Quyết định số 307/QĐ-UBND được UBND tỉnh Kon Tum ban hành ngày 24/3/2005, qua quá trình triển khai thực hiện có một số vị trí, diện tích đất có thay đổi so với Quyết định ban đầu. Hiện nay UBND huyện đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 về phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 02 bên tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài, thị trấn Đăk Glei, đồng thời, bên cạnh dự án trên có bố trí diện tích đất để xây dựng một số công trình nhà nước như: Trung tâm Y tế thị trấn Đăk Glei, Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát bóc tách, tính toán diện tích theo Quyết định số 307/QĐ-UBND và các vị trí đã xây dựng công trình nhà nước, cũng như vị trí đất một số hộ đã có giấy chứng nhận quyền SĐĐ trước đây để có cơ sở đề nghị điều chỉnh diện tích đất theo Quyết định 307/QĐ-UBND, do đó cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện.

+ Sau khi hoàn thành công tác rà soát, Lãnh đạo UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 551/BC-UBND ngày 22/9/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh Quyết định thu hồi, chuyển mục đích và giao đất của UBND tỉnh gửi Thường trực HĐND huyện để xin ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

II. Ý kiến, kiến nghị cụ thể từng địa phương.

1. Xã Đăk Choong:

1.1. Cử tri xã Đăk Choong: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ của người dân đã thu hồi trước đây (sau khi tiến hành đo đạc chính quy năm 2015).

*** Trả lời:**

- Dự án đo đạc chính quy tại xã Đăk Choong được thực hiện theo Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 13/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt khối lượng công việc và dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đăk Glei. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư và thuê đơn vị tư vấn Công ty Phú Yên thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận. Dự án đã đo đạc và cấp giấy chứng nhận lần đầu với tổng số lượng: 2729 giấy/851,06 ha/ 754 hộ; cấp đổi: 336 hộ/96,56 ha/336 giấy. Đến nay dự án đã hoàn thành và nghiệm thu sản phẩm.

- Đối với số lượng Giấy chứng nhận đã được cấp đổi, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện thu hồi Giấy chứng nhận cũ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 106 Luật đất đai năm 2013.

- Đối với giấy chứng nhận cũ người dân nộp cho đơn vị tư vấn nhưng chưa được cấp đổi (541 giấy), Chi nhánh VPĐK đất đai đang rà soát, lập danh sách cụ thể và bàn giao về cho công chức địa chính xã Đăk Choong trao trả cho người dân. Hộ gia đình, cá nhân nào có nhu cầu cấp đổi đề nghị liên hệ công chức địa chính cấp xã để được hướng dẫn và thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

1.2. Cử tri thôn Kon Riêng: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan sớm triển khai làm cầu treo qua suối Đăk Mi đi khu sản xuất Đăk Cải, vì hiện nay là mùa mưa dân phải dùng xăm ô tô để qua suối đi sản xuất rất nguy hiểm (Tỉnh đoàn đã khảo sát năm 2021 nhưng đến nay chưa triển khai).

*** Trả lời:** Hiện nay, UBND xã Đăk Choong đã triển khai thi công công trình: Cầu treo qua suối Đăk Mi đi khu sản xuất Đăk Cải, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Choong đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để sớm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân trên địa bàn.

2. Thị trấn Đăk Glei:

2.1. Cử tri Phan Hữu Vinh thôn 16/5 kiến nghị: Trước thực tế hiện nay trên địa bàn thị trấn có một số hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người, vật nuôi trong khu dân cư. Do đó, đề nghị huyện, tỉnh sớm **Quy hoạch khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm của huyện**, các xã/thị trấn để phát triển chăn nuôi ổn định, giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả, gia tăng lợi nhuận, cải thiện môi trường, bảo đảm an toàn sinh học, phát triển chăn nuôi bền vững và không gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

*** Trả lời:**

- Nhằm từng bước quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn huyện nhằm phát triển chăn nuôi ổn định, giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả, gia tăng lợi nhuận,

cải thiện môi trường, bảo đảm an toàn sinh học, phát triển chăn nuôi bền vững và không gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn rà soát, tổng hợp các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người, vật nuôi trong khu dân cư. Đã rà soát, tổng hợp trên địa bàn thị trấn có 131 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ của 5 thôn⁷, trong đó có 54 hộ chăn nuôi heo, 77 hộ chăn nuôi bò.

- Ngày 31/8/2022 của UBND huyện đã có góp ý hoàn thiện dự thảo tại văn bản số 1664/UBND-NN của Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề nghị UBND thị trấn Đăk Glei thông tin cho cử tri biết, khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành sẽ tổ chức thực hiện.

2.2. Cử tri Nguyễn Thị May thôn Đăk Dung kiến nghị: *Hiện tại một số nhóm dân cư của thôn Đăk Dung không có nước để sinh hoạt (đường Lê Lợi), vấn đề này cử tri đã có ý kiến tại các đợt TXCT trước nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm dịch vụ môi trường và đô thị huyện xuống kiểm tra và triển khai lắp đặt để người dân có nước sinh hoạt.*

* **Trả lời:** Hiện nay nguồn nước do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện quản lý đã được lắp đặt, đầu nối đi qua hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai (Nguyễn Thị May) đến hộ gia đình nhà Ông Ô Ly Uẩn. Nếu một số nhóm hộ dân ở thôn Đăk Dung (đường Lê Lợi) có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt đề nghị hộ gia đình tới đơn vị đăng ký, hợp đồng để Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện đầu nối lắp đặt.

2.3. Cử tri A Lương thôn Đăk Ra: *Đề nghị huyện bố trí đầu tư nâng cấp đường và làm hệ thống thoát nước đường ĐH83 (Đoạn qua thị trấn từ hộ Lê Văn Quân đi vào xã Đak Nhoong); đường từ thôn Đăk Ra đi qua thôn Măng Rao xã Đăk Pék.*

* **Trả lời:** UBND huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei, UBND xã Đăk Pék tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất nhu cầu kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn đường nêu trên gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Xã Đăk Kroong:

3.1. Cử tri Y Phải thôn Đăk Gô: *Kiến nghị điện lực Đăk Glei lắp thêm trụ điện cho các hộ dân dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua nhà bàn Mận.*

* **Trả lời:** Qua kiểm tra thực tế và làm việc với ông A Than (thôn trưởng thôn Đăk Gô) thì hiện nay một số hộ trong thôn sử dụng sinh hoạt cách xa trụ cuối hạ thế trạm biến áp Đăk Gô 2 khoảng 300 mét sẽ không đảm bảo an toàn. UBND huyện xin tiếp thu, đề nghị Điện lực huyện đề xuất Điện lực tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí,

⁷Thôn 16/5; thôn Đăk Ra; Thôn Đăk Dung; Thôn Đăk Xanh; Thôn Đông Sông.

khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện và trồng trụ điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

4. Xã Đăk Long:

4.1. Cử tri Nguyễn Văn Ngọt thôn Long Yên: Đề nghị UBND huyện, quan tâm chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 8 hộ dân trong thôn để có bìà vay vốn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

* **Trả lời:** Nhằm giải quyết ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Ngọt, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới thôn Long Yên, xã Đăk Long (*dự án triển khai năm 2003*). Trên cơ sở kết quả rà soát, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 137/TN&MT-CV ngày 14/10/2022 gửi UBND xã Đăk Long, trong đó đề nghị UBND xã Đăk Long phổ biến đến các hộ gia đình, cá nhân thôn Long Yên (*bao gồm cả 8 hộ*) có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSD nhà ở và tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định.

4.2. Cử tri A Thạ thôn Măng Tách: Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei trồng thêm 5 - 6 trụ điện cho 20 hộ dân tại thôn Măng Tách xã Đăk Long.

* **Trả lời:**

- Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị có khoảng 18 hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, đường dây sau công tơ kéo về nhà cách xa trụ điện hạ thế hiện có của Ngành điện khoảng 180 mét (*trụ A1 thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Xây*). Khu vực này, dân cư ở tập trung thành cụm, nên các hộ dân ở phía sau phải kéo đường dây sau công tơ băng qua các hộ dân khác nằm phía trước.

- Năm 2020, ngành điện đã đầu tư kéo mới đường dây hạ thế (250 mét) để giải quyết kiến nghị đường dây sau công tơ của bà con thôn Măng Tách, tuy nhiên nguồn kinh phí có hạn nên chưa đáp ứng hết nguyện vọng của bà con. UBND huyện tiếp thu và sẽ đề nghị Điện lực huyện đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện việc kéo mới đường dây điện để đáp ứng nhu cầu của bà con.

4.3. Cử tri Y Thoang thôn Đăk Tu: Đề nghị Điện lực huyện Đăk Glei lắp thêm đồng hồ cho 4 hộ gia đình dưới dốc đá của thôn Đăk Tu xã Đăk Long.

* **Trả lời:** Việc lắp đặt đồng hồ điện, đề nghị khách hàng liên hệ trực tiếp Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực Đăk Glei (*hoặc liên hệ số điện thoại 19001909*) để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Khi khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, Điện lực sẽ cử nhân viên khảo sát và lắp đặt cho bà con.

B. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI.

I. Ý kiến, kiến nghị cụ thể từng địa phương.

1. Xã Đăk Plô:

1.1. Cử tri 4/4 thôn: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trước đây làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn (Lào, Cam Pu Chia). Trước đây cơ quan quân sự huyện có thông báo đã trình lên quân khu giải mã, trong đó Đăk Plô có 07 đối tượng: A Nhúc, A

Xam, A Vị, A Tôn, A Ding, A Tinh, A Tong đến nay vẫn chưa có chủ trương giải quyết cho các đối tượng trên và một số đối tượng TNXP hiện nay vẫn còn tồn đọng chưa được hưởng.

*** Trả lời:**

- Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Thời gian qua Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt chức năng là Cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo Hội đồng Chính sách các xã, thị trấn giải quyết các chế độ, chính sách đối với các đối tượng có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện. Đến nay đã hướng dẫn, thẩm định và đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chi trả trợ cấp 1 lần cho 594 đối tượng, với số tiền 1.885.700.000đ.

- Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn 80 đối tượng thuộc đơn vị Tiểu đoàn 9, huyện đội Đăk Glei chưa được giải quyết chế độ do chưa có trong danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 (*Ban hành kèm theo Quyết định 2084, Quyết định 1377/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam*). Trong đó xã Đăk Plô có 07 đối tượng đã hướng dẫn kê khai hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần, nhưng qua xét duyệt hồ sơ Phòng Chính sách/Cục Chính trị/Quân khu 5 trả hồ sơ với lý do: Đối tượng không có giấy tờ, hồ sơ khai quá trình công tác ở đơn vị Tiểu đoàn 9 chưa có trong danh mục địa bàn, thời gian, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 04 năm 1975. Phòng Chính sách/Cục Chính trị/Quân khu 5 đề nghị để lại giải quyết sau khi có danh mục địa bàn bổ sung đơn vị Tiểu đoàn 9.

- Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh về giải quyết các chế độ, chính sách trên địa bàn huyện ngày 22/6/2021 Ban CHQS huyện đã có đề xuất, kiến nghị với Bộ CHQS tỉnh xem xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung đơn vị Tiểu đoàn 9, huyện đội Đăk Glei vào danh mục địa bàn để có hướng giải quyết chế độ cho các đối tượng nêu trên (*Báo cáo số 576/BC-BCH, ngày 20/6/2021 về việc tổng hợp kết quả giải quyết chế độ, chính sách trên địa bàn huyện*). Khi có văn bản bổ sung danh mục địa bàn đơn vị Tiểu đoàn 9, huyện đội Đăk Glei, Ban CHQS huyện sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo Hội đồng Chính sách các xã, thị trấn thông báo cho các đối tượng và hướng dẫn kê khai thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định.

2. Xã Đăk Man:

2.1. Cử tri A Ang thôn Đông Lốc: *Kiến nghị UBND huyện xem xét, giải quyết chế độ thờ cúng đối với liệt sỹ A Dân hiện nay gia đình chưa được hưởng chế độ theo quy định.*

*** Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với liệt sỹ A Dân, **kết quả:** qua kiểm tra hiện nay Phòng Lao động – TB&XH huyện chưa nhận được hồ sơ đề

ng nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ A Dân. Do vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Man khẩn trương hướng dẫn thân nhân Liệt sĩ A Dân khẩn trương làm hồ sơ gửi Phòng Lao động – TB&XH huyện để xem xét, giải quyết chế độ đảm bảo theo quy định.

3. Xã Đăk Long:

3.1. Cử tri Y Liên thôn Dục Lang: Đề nghị Phòng Lao động - TB&XH huyện phối hợp với UBND xã, xem xét đối tượng Y Thoi vợ của liệt sĩ, chưa được hưởng chế độ.

* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (bà Y Thoi), **kết quả:** qua kiểm tra hiện nay Phòng Lao động – TB&XH huyện chưa nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ (bà Y Thoi). Do vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Đăk Long khẩn trương hướng dẫn bà Y Thoi khẩn trương làm hồ sơ gửi Phòng Lao động – TB&XH huyện để được xem xét, giải quyết đảm bảo theo quy định.

PHẦN III

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CHUNG CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XV

I. Về lĩnh vực Kinh tế:

1. Các ý kiến: **Cử tri A Kiên thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pêk:** Đề nghị huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí nắn lại dòng chảy tại khu vực nhóm 2, vì hiện nay vào các đợt mưa thường xuyên gây sạt lở sau nhà của 8 hộ gồm các hộ (A Bình, A Bun, A Khi, Y Biển, A Thiệu, A Tháo, A Thỏ, A Thỏ). Kính đề nghị các cấp quan tâm giúp đỡ; **Cử tri thôn Dên Prông xã Đăk Pêk:** (1) Đề nghị các cấp sớm bố trí kinh phí làm mới đập Đăk Ton để phục vụ diện tích hơn 7 ha lúa 2 vụ của hơn 60 hộ dân, để bà con nhân dân ổn định sản xuất, canh tác; (2) Đề nghị các ngành chức năng sớm có phương án khắc phục, sửa chữa lại đường giao thông liên thôn, đoạn sau cổng chào của thôn (dài 10 mét, rộng 3 mét, sâu 4 mét), tại vị trí này bị sạt lở đã lâu gây nguy hiểm cho nhân dân qua lại; **Cử tri A Hằng thôn Núi Vai xã Đăk Kroong:** Hiện nay, đường đi khu sản xuất nhánh Đăk Lát gặp rất nhiều khó khăn khi bà con nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản. Đề nghị các cấp quan tâm xem xét đầu tư; **Cử tri A Ráp thôn Long Nang thị trấn Đăk Glei:** Đề nghị huyện bố trí đầu tư xây dựng cầu treo sắt hoặc cầu trôn qua khu tái định cư thôn Long Nang để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học năm học 2022 - 2023 và người dân qua lại, đặc biệt vào mùa mưa.

*** Trả lời:**

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đăk Glei về nhu cầu đầu tư là rất lớn, trong khi đó nguồn vốn ngân sách được phân cấp và nguồn thu của huyện không đáp ứng hết được. Bên

cạnh đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương đã dự kiến bố trí cho các dự án thực hiện tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện, các Chương trình MTQG đã được phân bổ, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết.

- Đối với ý kiến đầu tư theo đề xuất của các cử tri nêu trên là hết sức cần thiết. UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Glei, xã Đăk Pék và xã Đăk Kroong trong thời gian tới nếu có các nguồn vốn trung ương, tỉnh (bổ sung) thì UBND các xã, thị trấn đề xuất để UBND huyện xem xét, đầu tư.

2. Các ý kiến: *Cử tri A Dĩ thôn Đăk Đoát xã Đăk Pék:* Hiện nay trên địa bàn thôn có một số công trình thủy lợi nhỏ lẻ như (thủy lợi Đăk Bẹ) thường xuyên bị hư hỏng, nhân dân tốn nhiều công sức để sửa chữa mỗi khi đến mùa vụ. Để mang tính sử dụng lâu dài kính đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ cho thôn ống phi 300, chiều dài 400 mét để nhân dân khắc phục sửa chữa công trình thủy lợi như đã nói trên; *Cử tri A Ngụi thôn Núi Vai xã Đăk Kroong:* (1) Hiện nay hệ thống kênh mương Đăk Lát đã xuống cấp, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, đề nghị UBND xã quan tâm xem xét đề xuất cấp trên bố trí nguồn vốn sửa chữa kênh mương để nhân dân thuận lợi sản xuất; (2) Hiện nay hệ thống nước sinh hoạt tự chảy của thôn đã xuống cấp đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn để tu sửa lại hệ thống nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng đảm bảo trong sinh hoạt; (3) *Cử tri A Pẻ Đăk Túc xã Đăk Kroong:* Đề nghị Nhà nước đầu tư thêm nhánh nước sinh hoạt nhóm Đăk Lum của thôn Đăk Túc; (4) *Cử tri A Ly Đăk Túc xã Đăk Kroong:* Đề nghị nâng cấp, sửa chữa kênh mương thủy lợi Đăk Prool đủ tưới tiêu diện tích 12 ha hiện có của thôn; (5) *Cử tri A Goang thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong:* Năm 2021, Đập đầu mối Thủy lợi Đăk Mar được đầu tư xây dựng mới có 2 cống dẫn nước (1 cống bên thôn Đăk Gô và 1 cống bên thôn Đăk Túc) do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với số tiền 791 triệu đồng phục vụ cho hơn 7 ha. Tuy nhiên, hiện nay bên địa phận thôn Đăk Túc đã đầu tư cống dẫn nước nhưng chưa có kênh mương kiên cố để dẫn nước vào đồng ruộng. Đề nghị đầu tư, đầu tư kênh mương thủy lợi Đăk Mar thuộc địa phận thôn Đăk Túc và kéo dài thêm kênh mương thủy lợi Đăk Mar thôn Đăk Gô hiện nay còn một đoạn hơn 200m; (6) *Cử tri thôn Đăk Xây, Pêng Blong, Đăk Tu, Măng Tách xã Đăk Long:* Đề nghị UBND huyện làm mới hoặc sửa chữa nước sạch nông thôn vì hiện nay hầu như không sử dụng được vì sạt lở và đã xuống cấp.

*** Trả lời:**

- Trong năm 2022, trên cơ sở phân bổ nguồn vốn để phục vụ khắc phục sửa chữa và công tác duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí với tổng kinh phí là 3.521.186.000 đồng (trong đó: Đất trồng lúa 2.052.980.000 đồng; thu thủy lợi phí: 1.468.206.000 đồng). Phê cấp về cấp huyện được sử dụng theo quy định (phòng NN&PTNT) là 2.114.690.000 đồng và cấp xã là 1.406.490.000 đồng (hỗ trợ tổ vận hành khai thác các công trình thủy lợi là 380 triệu đồng, đất trồng lúa là 1.026.490.000 đ)

- UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng tình hình hoạt động, mức độ hư hỏng các công trình trên địa bàn. Kết quả đánh giá, trong 96 công trình có 18 công trình cần nâng cấp, sửa chữa khắc phục các hạng mục bị hư hỏng và 01 công trình nằm ngoài danh mục phân cấp (*theo ý kiến của cử tri tại xã Đăk Pék*).

- Trên cơ sở nguồn kinh phí phân bổ trong năm 2022, UBND huyện trình BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện thống nhất lựa chọn, ưu tiên các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp có diện tích tưới quy mô lớn phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng, các công trình nằm trong danh mục phân cấp theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum; các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nằm trong lộ trình nông thôn mới,... Với lý do như trên các công trình thủy lợi Đăk Kít 4, xã Đăk Môn, diện tích tưới 10 ha; Thủy lợi Đăk Reng, xã Đăk Pék, diện tích tưới 10 ha; Thủy lợi Đập Ta Mãi, xã Đăk Choong, diện tích tưới 08 ha.

- Qua rà soát các công trình đề xuất đầu tư về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, giếng nước như ý kiến của cử tri nói trên trong năm 2022 công trình thủy lợi Đăk Lát thôn Núi Vai xã Đăk Kroong đã được phân khai đầu tư nâng cấp sửa chữa thuộc nguồn ĐTPT chương trình MTQG xây dựng Nông thôn, tổng mức đầu tư 451 triệu đồng.

- Tuy nhiên, nhằm đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn, đề nghị UBND các xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn các Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn xã đã được thành lập thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, khơi thông cống rãnh, kênh mương bị ách tắc, điều hòa sử dụng nước tưới cho đồng ruộng, nhất là trong mùa khô nhằm đảm bảo nước phục vụ cho nhân dân sản xuất vụ Mùa và vụ Đông Xuân hàng năm. Đồng thời, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn các Tổ hợp tác dùng nước khắc phục những sửa chữa, hư hỏng nhỏ để công trình hoạt động đáp ứng yêu cầu.

- Bên cạnh đó, hiện nay các nguồn đầu tư, nguồn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc miền núi hàng năm phân bổ về cho các địa phương, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ưu tiên các danh mục nói trên để đầu tư khắc phục, sửa chữa đảm bảo cho hoạt động của công trình.

3. Các ý kiến: Cử tri Nguyễn Thị Bích Huệ; A Thị thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý hệ thống mương thoát nước tại khu vực chợ, hiện tại hệ thống này đang bị hư hỏng, bồi lấp nên nước không thoát được, chảy tràn lên trên mặt đường. Bên cạnh đó các hộ tiểu thương buôn bán trong chợ và các hộ dân sống lân cận dọc tuyến đường Nguyễn Huệ sinh hoạt xã nước ra ngoài nhưng không có hệ thống thoát nước nên ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Vào mùa mưa, tình trạng trên càng nghiêm trọng hơn. Rất mong UBND huyện sớm xử lý để đảm bảo cuộc sống của các hộ dân tại khu vực này; Cử tri Nguyễn Thị Bích Huệ và Cử tri Nguyễn Tri Phương – thôn 16/5: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm dịch vụ môi trường và đô thị huyện tiến hành nạo vét hệ thống cống xung quanh chợ để chống ngập, úng tại chợ 16/5 và các hộ quanh chợ trong mùa mưa năm 2022.*

* **Trả lời:** Khu vực Trung tâm thương mại thuộc thị trấn Đăk Glei hằng ngày đều có lao động tại đơn vị quản lý và dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các điểm ứ đọng nước thải, tuy nhiên do hệ thống mương nhỏ, hẹp độ dốc thoát nước không đảm bảo nên những lúc mưa lớn nước không thể thoát kịp nên dẫn đến ứ đọng ứng, ngập. Do đó, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị phối hợp với UBND thị trấn Đăk Glei tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế để đề xuất khắc phục, sửa chữa.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBMT TQVN huyện (p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d);
- Tổ đại biểu HĐND huyện (b/c);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (t/dối, t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/dối, t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Sum